

Môn thi Cuối Khóa học (EOC) của Chính quyền và Khoa học

Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

Chương trình Thẩm định Toàn diện Maryland (MCAP) cung cấp thông tin cho các nhà giáo dục, phụ huynh và công chúng về sự tiến triển của học sinh đối với sự thành thạo theo nội dung các tiêu chuẩn của tiểu bang Maryland. Thông qua một hệ thống thẩm định mạnh mẽ, các nhóm liên quan đạt được sự hiểu biết về cách các trường học đang thực hành và cách định hướng sự hỗ trợ để giúp học sinh phát triển và thành đạt.

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, đối với học sinh bắt đầu lớp 9 (Lớp Chín Đầu tiên (FTNG) 2024, Ra trường 2027), Thẩm định Toàn diện Maryland về chính quyền và khoa học sẽ được tính là 20 phần trăm điểm cuối cùng của học sinh cho các môn khoa học và chính quyền tương ứng trung học cấp III. 20 phần trăm này sẽ được tính vào điểm cuối cùng khóa thứ hai hoặc học kỳ "B". Điểm cuối cùng của Học kỳ B cho các môn học liên kết này sẽ bao gồm kỳ chấm điểm 3 (40%), kỳ chấm điểm 4 (40%) và điểm thi Kết thúc Môn học MCAP (EOC) (20%). Học sinh không bắt buộc phải đậu các kỳ thi EOC để tốt nghiệp nhưng phải đậu môn học để đạt được tín chỉ môn học. Dưới đây là thời gian chuyển tiếp nhóm cho biết thời điểm bài kiểm tra EOC của Chính quyền MCAP và Khoa học Đời sống Maryland (LS MISA) sẽ được tính là 20% điểm cuối cùng dựa trên nhóm lớp chín của học sinh.

	Lớp 9	Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
SY 2023-2024	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi
SY 2024-2025	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi
SY 2025-2026	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = chỉ tham gia thôi
SY 2026-2027	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học	Kỳ thi EOC = 20% điểm khóa học

Điều kiện tốt nghiệp bao gồm tín chỉ môn học, thẩm định MCAP và số giờ Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL). Các điều kiện tốt nghiệp cụ thể cho từng nhóm học sinh có thể được tìm thấy tại trang mạng sau:

www2.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/graduation-requirements

Dưới đây là mã các môn học và tựa của các môn học phù hợp với các môn thi MCAP Chính quyền và LS MISA EOC. Đây là những môn học được xác định mà bài thi MCAP sẽ được thực hiện như môn thi EOC dành cho học sinh lớp chín lần đầu tiên. Học sinh sẽ tìm thấy các môn học này trên thẻ lịch trình với chữ 'x' được thêm vào cuối ID môn học.

Các Môn học Phù hợp với Chính phủ		Các Môn học Liên kết LS MISA	
ID MÔN HỌC	TỰA MÔN HỌC	ID MÔN HỌC	TỰA MÔN HỌC
SOC2003B	Chính Quyền Quốc Gia và Địa Phương (NSL) B	SCI2000B	Sinh Học B
SOC2004B	Chính Quyền Quốc Gia và Địa Phương (NSL) B Danh dự	SCI2001B	Sinh Học B Danh dự
SOC2025B	MCPS PIB Chính quyền B	SCI2013B	Khoa Học Cấp Cao 4 Sinh Học B
SOC2083B	RMS Chính quyền B	SCI2049B	Môi trường Khoa học Sinh học B
		SCI2084B	MCPS PIB Sinh học B
		SCI2103B	RMS Sinh học 1B
		SCI2108	Sinh học Hai Giờ Danh dự

Q: Sự khác biệt giữa kỳ thi MCAP EOC hiện tại và kỳ thi thẩm định trung học cấp III (HSA) trước đây là gì?

A: Chương trình thẩm định HSA là một loạt các bài thẩm định trung học cấp III mà học sinh phải đạt điểm đầu để đáp ứng điều kiện thẩm định tốt nghiệp. Thành tích của học sinh trong bài thi không ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của học sinh trong một môn học hoặc đến việc đạt được bất kỳ tín chỉ môn học liên quan nào.

Kỳ thi MCAP EOC được tính vào điểm cuối môn học của học sinh. Không có điều kiện nào về việc học sinh phải đậu môn thi EOC như một điều kiện tốt nghiệp riêng biệt.

Q: Có phiên bản phù hợp của kỳ thi EOC không?

A: Có, các kỳ thi EOC có sẵn bằng chữ nổi braille, Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ và bản in khổ lớn. Như thường lệ, các điều chỉnh phù hợp cho môn thi trong Chương trình Giáo dục Cá nhân, Kế hoạch 504 và/hoặc kế hoạch dành cho Người Học Anh ngữ của học sinh phải được tuân theo.

Học sinh với khuyết tật nhận thức nghiêm trọng có thể ghi danh để thực hiện các bài thẩm định thay thế. Học sinh có IEP và 504 nên tham gia kỳ thi EOC phù hợp trừ khi các em đã đăng ký tham gia các môn thi thẩm định thay thế nếu thích hợp. Học sinh tham gia các bài thi thay thế sẽ không bắt buộc phải có bài thi tính 20 phần trăm vào điểm cuối cùng của môn học.

Q: Các môn thi EOC có được cung cấp trong các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?

A: Trong năm học 2023-2024 trở đi, các kỳ thi EOC sẽ có phiên bản chuyển sang tiếng Tây Ban Nha dành cho học sinh.

Chấm điểm Cuối Môn học (EOC)

Q: Điều gì xảy ra nếu một học sinh hoàn thành và đậu các môn học mà đòi hỏi môn thi EOC và đậu môn thi EOC?

A: Những học sinh đậu môn học với bài thi EOC mà tính 20% điểm cuối khóa đã đáp ứng điều kiện thẩm định tốt nghiệp.

Q: Điều gì xảy ra nếu một học sinh trượt kỳ thi EOC nhưng vẫn đậu môn học?

A: Kỳ thi EOC chiếm 20 phần trăm số điểm cuối khóa của học sinh. Không còn điều kiện phải đậu môn thi EOC để đáp ứng điều kiện thẩm định tốt nghiệp. Nếu điểm cuối cùng của môn học của học sinh là đậu, em sẽ đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp của môn học và thẩm định.

Q: Điều gì xảy ra nếu một học sinh trượt môn học và trượt môn thi EOC?

A: Những học sinh trượt môn học và trượt môn thi EOC phải học lại môn học có kỳ thi EOC để được tính là 20 phần trăm điểm cuối cùng của em. Ngoài ra, học sinh có thể tham gia môn học phục hồi tín chỉ do trường xác định để đạt được tín chỉ khóa học. Tuy nhiên, điểm môn thi EOC sẽ không được tính là 20 phần trăm của điểm cuối cùng.

Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh bỏ lỡ kỳ thi EOC trong khoảng thời gian của môn thi?

A: Nếu học sinh vắng mặt có lý do, học sinh đó sẽ nhận được điểm Chưa hoàn tất cho môn học của học kỳ. Sau khi em tham gia môn thi EOC thì điểm cuối khóa sẽ được tính với điểm từ kỳ thi EOC. Thầy cố vấn của học sinh sẽ cần phải hoàn tất MCPS Form 355-27C để cập nhật điểm. Nếu học sinh vắng mặt bất hợp pháp (tức là vắng mặt không có lý do), học sinh sẽ nhận được điểm 0 trong bài thi và điểm này sẽ được tính vào điểm cuối khóa học của em. Theo điều kiện tốt nghiệp của thẩm định COMAR, học sinh vẫn cần phải tham gia trong môn thi để đạt bằng tốt nghiệp.

Q: Học sinh có được phép thi lại môn thi EOC để cải thiện điểm khóa học không?

A: Không. Học sinh không được thi lại bài thi EOC ngoài môn học để đạt điểm cao hơn cho môn học.

Q: Khi nào có điểm thi của môn thi Chính quyền và LS MISA EOC?

A: Điểm từ bài thi EOC sẽ được cho vào sổ điểm của học sinh StudentVue/ParentVue và giáo viên trước khi kết thúc kỳ chấm điểm.

Q: Nếu một học sinh trượt môn Sinh học A hoặc Chính quyền Quốc gia, Tiểu bang và Địa phương A, thì em học sinh có được phép thi EOC không?

A: Có, em học sinh vẫn có thể tham gia kỳ thi EOC vì bài thi sẽ chỉ được tính vào điểm cuối cùng của Học kỳ B.

Lựa chọn Thay thế và Miễn trừ

Q: Điều gì xảy ra nếu một học sinh chuyển trường từ ngoài tiểu bang hoặc từ một trường tư với tín chỉ khóa học về Chính quyền địa phương và tiểu bang quốc gia hoặc sinh học? Học sinh này có cần tham gia môn thi EOC không?

A: Việc chấp nhận tín chỉ chuyển từ trường khác trước đây sẽ tiếp tục. Một học sinh đã đạt được tín chỉ này ngoài MCPS sẽ được cấp một khóa học chuyển tiếp và tín chỉ môn thi và sẽ không cần phải thi MCAP Chính quyền và/hoặc các kỳ thi LS MISA EOC.

Q: EOC của Chính quyền có là điều kiện cho môn học Chính quyền Cấp cao (AP) không?

A: Học sinh đăng ký cho môn học Chính quyền Mỹ Cấp cao (AP) phải đậu môn học và tham gia môn thi EOC của Chính quyền hoặc môn thi AP để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Điểm thi EOC sẽ không được tính là 20% điểm cuối khóa học.

Q: Môn thi LS MISA EOC có cần thiết cho khóa học Sinh học AP hoặc Tú tài Quốc tế (IB) không? Nếu vậy, còn những học sinh đã học Sinh học và MCAP LS MISA trong năm học trước thì sao?

A: Nếu trước đây học sinh đã học môn sinh học MCPS và MCAP LS MISA, học sinh sẽ không cần phải thi lại bài thi EOC nếu em học môn Sinh học AP hoặc Sinh học IB. Học sinh lớp chín mà thi Sinh học AP sẽ cần phải tham gia môn thi AP hoặc môn thi LS MISA EOC để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Môn thi EOC cho môn sinh học sẽ không được tính là 20% điểm cuối khóa học. Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 mà học AP hoặc IB Sinh học để lấy Tín chỉ Khoa học Đời sống NGSS và chưa học Sinh học sẽ phải thi LS MISA EOC ngoài bài thi sinh học AP hoặc IB. Tuy nhiên, kết quả bài thi của họ sẽ không được tính vào điểm cuối khóa của học sinh.

Q: Những học sinh mà học môn học ở đại học về sinh học hoặc chính quyền (ghi danh song đôi) có phải thi EOC không?

A: Có, nếu trước đây học sinh chưa thi LS MISA, học sinh sẽ cần thi LS MISA EOC. Điều phối viên Kiểm tra Trường học sẽ liên lạc với học sinh để sắp xếp việc thi trong thời gian thi được xác định trước. Kết quả bài thi sẽ không được tính vào điểm cuối khóa của học sinh. Không có khóa học chính quyền nào ở cấp đại học mà đáp ứng điều kiện tín chỉ của chính quyền; do đó, EOC của Chính quyền MCAP phải được thực hiện trước khi đăng ký cho việc ghi danh song đôi.

Q: Những người mới bắt đầu học nhiều ngôn ngữ (EML) có nên tham gia các môn học Sinh học và/hoặc Quốc gia, Tiểu bang và Chính quyền địa phương trong năm học lớp chín không?

A: Trình tự các môn học đã được điều chỉnh để bảo đảm rằng các EML ở trình độ thành thạo tiếng Anh cao hơn sẽ tham gia các kỳ thi EOC dựa trên [Hướng dẫn](#) MCPS được cung cấp cho các trường trung học cấp III về trình tự các môn học cho EML. Do đó, có đề nghị rằng hầu hết các EML nên tham dự các kỳ thi này ở Lớp 10 hoặc Lớp 11, với sự xem xét về mức độ thành thạo tiếng Anh của học sinh.

Q: Học sinh EML mới đến có phải lấy môn thi EOC không ?

A: Các học sinh EML mà đã ghi danh tại trường học ít hơn 12 tháng sẽ phải thi các môn EOC nếu các em đã ghi danh trong các môn tương tự. Các em phải thi các môn thi để hội đủ các điều kiện tốt nghiệp. Tuy nhiên, điểm môn thi EOC sẽ không được tính vào điểm cuối cùng của môn học của các học sinh.